



ประกาศสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม

ตามประกาศสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม
2567 ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกตามระเบียบสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชนสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทย ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมและข้อบังคับการทำงาน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม
2567 แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 ของระเบียบสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมและข้อบังคับการทำงาน พ.ศ.2563 จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกได้ตามลำดับคะแนน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิก วุฒิปริญญาตรี

1 อัตรา

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่
007	นายันทวัฒน์ ดวงภมร	1
006	นางสาวจันทวรรณ ศรีบริสุทธิ์	2
004	นางสาวชนภา ผาหัดง	3
005	นางสาวนิตา จันมลตรี	4
003	นายวุฒิชัย ช่างชนะ	5

ดังนั้น ให้ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิก

ลำดับที่ 1

มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือมาทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 09.30 และพร้อมปฏิบัติงานที่สมาคมสถาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เลขที่ 199/8 หมู่ที่ 2 ชั้น 4 อาคารสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โดยนำหลักฐานและหลักประกันการทำงานดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
- (2) มีบุคคลที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ที่มีวิทยฐานะเทียบเท่าชำนาญการขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ทำสัญญาค้ำประกันหนึ่งคน หรือ
- (3) มีเงินสด 60 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ย ณ วันที่สมาคมรับเงินประกัน กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ให้สมาคมเรียกเก็บเงินประกันเพิ่มในอัตราไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันใหม่ในปีนั้น

ในกรณีเงินประกันลดลงอันเนื่องจากการนำไปชดใช้ค่าเสียหายสมาคมจะเรียกหรือรับเงินประกันเพิ่มได้ในอัตราไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน ณ ปัจจุบัน เงินประกันให้ฝากไว้กับสถาบันการเงิน โดยจัดให้มีบัญชีเงินฝากของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนพร้อมแจ้งชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีให้เจ้าหน้าที่ให้ทราบเป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับเงินประกัน

หากผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นไม่มารายงานตัว ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์ สมาคมจะดำเนินการเรียกบุคคลที่ได้ลำดับต่อไป

อนึ่ง สำหรับการประกาศรายชื่อของผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่ สมาคมสถาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และสมาคมขึ้นบัญชีสำรองไว้มีกำหนด 2 ปี แต่ถ้าหากมีการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันใหม่การขึ้นบัญชีรายชื่อผลการสอบคัดเลือกตามประกาศของสมาคม ฉบับนี้ เป็นอันยกเลิกไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567



(นายเกรียงศักดิ์ เนื่อสีจัน)

นายกสมาคมสถาปนากิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

